

GẶP MẶT TRI ÂN...

(Tiếp theo trang 1)

là cầu nối góp phần thắt chặt hơn nữa tình cảm giữa hai tỉnh Thái Bình, Vĩnh Long.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ niềm xúc động, tự hào về truyền thống hiếu học của các thế hệ nhà giáo đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã luôn dành tình cảm, sự tri ân các nhà giáo kháng chiến.

GIAO LƯU VĂN NGHỆ...

(Tiếp theo trang 1)

Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình tổ chức giao lưu văn nghệ giữa các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh.

Chương trình có sự tham gia của 6 trường: Đại học Y Dược Thái Bình, Đại học Thái Bình, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình, Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, Cao đẳng Y tế Thái Bình, Cao đẳng Nghệ Thái Bình với 19 tiết mục hát múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu và tình yêu quê hương, đất nước, thu hút đông đảo cán bộ, sinh viên và nhân dân đến xem.

HOÀNG LANH

TIỀN HẢI

Tổ chức đại lễ Phật đản

Sáng ngày 20/5, tại chùa Kim Đổ, xã Nam Hải, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tiền Hải long trọng tổ chức đại lễ Phật đản, Phật lịch 2562 - dương lịch 2018.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thanh Bản, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tiền Hải tuyên đọc diễn văn ý nghĩa của ngày Phật đản. Đại lễ Phật đản là dịp để tăng ni, Phật tử và nhân dân tôn vinh những truyền thống, giá trị văn hóa tinh thần, ca ngợi tinh thần hộ pháp an dân, sống theo giáo pháp của đức Phật.

MANH THẮNG

Tăng cường tương tác với thanh niên trên mạng xã hội

(qnd.vn) Năm bắt được xu thế phát triển và tâm lý thanh niên, tổ chức đoàn các cấp đã phát huy thế mạnh của mình, sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là truyền thông hiện đại, sử dụng mạng xã hội để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức tuân thủ pháp luật cho thanh niên.



Truyền thông hiện đại coi trọng tính tương tác hai chiều giữa chủ thể truyền thông và đối tượng công chúng của họ. Vì vậy, nếu sử dụng mạng xã hội mà không lắng nghe, đón nhận phản hồi thì tác động tiêu cực là khó tránh khỏi.

Thời gian qua, Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn từ trung ương đến cơ sở củng cố và hoàn thiện hệ thống các trang mạng xã hội, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, triển khai các chương trình hoạt động, thu hút và tập hợp thanh niên, đồng thời chủ động thiết lập hệ thống phục vụ đấu tranh phân biệt các luận điệu sai trái, thù địch. Trung ương Đoàn cũng chủ động kết nối xây dựng mối quan hệ hợp tác với nhiều trang (Fanpage), nhóm (Group) trên mạng xã hội để tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp đấu tranh phân biệt trên mạng xã hội.

Các cấp bộ đoàn còn tăng cường xây dựng và sử dụng các sản phẩm truyền thông hiện đại để tuyên truyền về các thành tựu đổi mới của đất nước, vai trò lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước, các thành quả hoạt động của Đảng, Chính phủ và của tổ chức đoàn, nhằm chủ động phân biệt các luận điệu sai trái, xuyên tạc và vạch trần âm mưu kích động, bôi nhọ của các thế lực thù địch.

Từ kết quả thực tiễn của những hoạt động trên cho thấy, nếu tổ chức đoàn có phương pháp hiệu quả để tương tác với thanh niên trên mạng xã hội, thì tác dụng của mạng xã hội trong giáo dục thanh niên là rất lớn.

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN VŨ THƯ

Huy động gần 20.000 lượt hội viên tham gia vệ sinh môi trường

4 tháng đầu năm 2018, các cấp hội liên hiệp phụ nữ huyện Vũ Thư đẩy mạnh việc xóa các bãi rác tự phát, nhân rộng mô hình phân loại, xử lý rác thải tại gia đình, áp dụng kỹ thuật để chăn nuôi hợp vệ sinh và tích cực tham gia ngày tổng vệ sinh môi trường hàng tháng. Trong các dịp lễ, tết, các cấp hội phụ nữ huy động hội viên tham gia ngày lao động xã hội chủ nghĩa để thu gom, xử lý rác thải, khơi thông cống rãnh với gần 20.000 lượt hội viên tham gia vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm.

MINH NGUYỆT

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ HOA NAM

Trao con giống và lợn nhựa tiết kiệm cho hội viên khó khăn

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoa Nam (Đông Hưng) vừa tổ chức trao con giống và lợn nhựa tiết kiệm cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Học tập ý thức tiết kiệm theo gương Bác, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoa Nam đã vận động hội viên tham gia mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm với hình thức mỗi hội viên tiết kiệm 2.000 đồng/ngày bỏ vào lợn, cuối năm sẽ tổ chức mổ lợn nhựa. Đến nay Hội đã nuôi được 695 con lợn nhựa tiết kiệm. Để tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên trong việc thực hành tiết kiệm theo gương Bác, nhân dịp kỷ niệm 128 ngày sinh của Bác, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã trao tặng 100 con lợn nhựa tiết kiệm cho hội viên ở các chi hội để thực hành tiết kiệm. Số tiền tiết kiệm được sẽ dùng để hỗ trợ chi em có hoàn cảnh khó khăn.

THU HIỀN

TIỀN HẢI

Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3,68%

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, huyện Tiền Hải đã tích cực trong công tác trợ giúp người nghèo, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn dưới 3,68%.

Để tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm từ 0,5% trở lên trong năm nay, Tiền Hải tiếp tục tăng cường chỉ đạo, nâng

cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác giảm nghèo, nhất là chính quyền các địa phương. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ người nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định. Xây dựng, lồng ghép hiệu quả chương trình giảm nghèo

HỒNG HANH

Tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng, chống cháy, nổ

Công ty TNHH Công nghiệp TACTICIAN (khu công nghiệp Phúc Khánh) vừa tổ chức tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng, chống cháy, nổ (ATVSLĐ - PCCN) cho người lao động.

Tại buổi tập huấn, 50 công

nhân của Công ty được cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) truyền đạt một số nội dung liên quan đến công tác ATVSLĐ - PCCN; công tác cứu nạn, cứu hộ; nguyên nhân, hậu quả, những thiệt hại đối với

Hợp tác đào tạo nghề may

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vũ Thư phối hợp với Công ty TNHH Maxport Limited Việt Nam vừa tổ chức lễ cắt băng khánh thành tài trợ máy may và hợp tác đào tạo nghề may.

100 chiếc máy may công nghiệp trị giá trên 250 triệu đồng được Công ty TNHH Maxport Limited Việt Nam tài trợ cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vũ Thư nhằm hỗ

QUYÊN LƯU

NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT

Đang thiếu cả lượng và chất

(vietnamplus.vn) Theo các chuyên gia, số lượng và chất lượng đào tạo nhân lực công nghệ thông tin - viễn thông (ICT) cần được nâng cao để đáp ứng đòi hỏi của thực tế, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra mục tiêu chuyển đổi số, bắt kịp cách mạng công nghiệp 4.0.



Ảnh minh họa

Thách thức từ nguồn nhân lực

Tại hội thảo hợp tác đào tạo và nghiên cứu trong ngành công nghệ thông tin Việt Nam - Australia vừa diễn ra, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm cho hay, hiện Việt Nam có 250 trường đại học và cao đẳng, 164 trường dạy nghề có đào tạo về ICT. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học khoảng 68.000 và dạy nghề là 18.000 học viên.

Ngoài ra, ở Việt Nam cũng có hàng trăm cơ sở đào tạo và sát hạch chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Thế nhưng, ông Tâm thẳng thắn cho rằng, số lượng và chất lượng đào tạo cần được cải thiện để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn phát triển. "Các cơ quan của Việt Nam đang tích cực nghiên cứu, tìm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo chuyên sâu về ICT để thế hệ lao động mới có tri thức và kỹ năng thích ứng được với thay

đổi trong kỷ nguyên kinh tế số" - ông Tâm chia sẻ.

Theo dự đoán, Việt Nam sẽ cần 400.000 nhân lực công nghệ thông tin trong giai đoạn từ 2016 - 2020. Đây sẽ là con số khiến không ít doanh nghiệp đau đầu. Theo Tiến sĩ Nguyễn Đình An, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Thông tin và Truyền thông), nguồn nhân lực về công nghệ đang thiếu cả lượng và chất.

Dẫn một báo cáo, ông An nói rằng tỷ lệ thiếu kỹ năng cần thiết của lao động Việt Nam khá yếu, năng suất lao động cũng thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Singapore. Tiến sĩ Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) thì cho rằng, nguồn nhân lực công nghệ đã thiếu lại còn yếu. Ông đưa ra ví dụ như Intel có năm nhận 100 hồ sơ mà chỉ tiếp nhận được 8 - 10 người. Đồng tình, bà Đặng Thị Thanh Vân, Tổng Giám



Hội thảo hợp tác đào tạo và nghiên cứu trong ngành công nghệ thông tin Việt Nam - Australia do Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia phối hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Ngoài tọa đàm, sự kiện sẽ có phần giao lưu trực tiếp giữa các đối tác hai nước để trao đổi các cơ hội hợp tác và giáo dục thương mại.

bền vững với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các đơn vị y tế cơ sở, xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe người nghèo, cận nghèo. Tuyên truyền, vận động các cá nhân, cơ quan, tổ chức ủng hộ quỹ vì người nghèo các địa phương để góp phần tăng cường nguồn lực cho công tác giảm nghèo.

người lao động và doanh nghiệp; các biện pháp PCCN, phương pháp xây dựng phương án chữa cháy, các bước xử lý sự cố, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ và tổ chức diễn tập phương án chữa cháy tại cơ sở...

Buổi tập huấn giúp người lao động hiểu rõ tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ - PCCN; từ đó chủ động thực hiện tại doanh nghiệp.

NGUYỄN CƯỜNG

trợ Trung tâm bổ sung trang thiết bị để nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Sau hỗ trợ máy may, Công ty TNHH Maxport Limited Việt Nam liên kết, hợp tác với Trung tâm để đào tạo, nâng cao tay nghề nghề may dự kiến cho khoảng 5.000 lao động của Công ty.

QUYÊN LƯU

đốc Savvycom cũng cho biết, đơn vị này từng phỏng vấn 20 người mà chỉ tuyển dụng 2 - 3 người và đây là các vị trí thông thường. Trong trường hợp tìm nhân lực cho vị trí cao hơn như dùng công nghệ thông tin phân tích kinh doanh thì khá khó khăn và buộc phải đặt hàng, nhờ các giảng viên tìm sinh viên ưu tú...

Bởi vậy, theo ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp thách thức trong việc tìm kiếm nguồn nhân lực khi sinh viên có năng lực ra trường thường đi làm cho các công ty lớn trong và ngoài nước.

Bàn cách giải toán khó

Ông Đào Quang Vinh cho biết, các trường trước đây đào tạo theo phân ngành chuyên sâu và các lĩnh vực khác ít được quan tâm. Thế nhưng, ông đưa ra ví dụ chiếc ô tô chạy trên đường có tới 40% giá trị là ICT. Vì vậy, một kỹ sư ICT muốn làm việc trong ngành này phải hiểu về tự động hóa, cơ khí. Rồi việc đưa ICT vào y tế, nông nghiệp... đòi hỏi họ phải có thêm những kỹ năng cần thiết. Ngoài ra, lao động Việt Nam kỹ năng tiếng Anh rất kém. Đây là chưa kể các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình dự án...

Tiến sĩ Josiah Poom (Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Sydney) chung quan điểm và cho rằng, cần phải đào tạo thêm kỹ năng mềm cho sinh viên như các kỹ năng về xã hội, mở rộng mạng lưới, ngoại ngữ... Ông cũng ủng hộ chương trình STEM vốn đang phát triển ở Việt Nam bởi đây là các chương trình giúp các em trang bị các kỹ năng tổng hợp cần thiết.

Vụ trưởng Nguyễn Vĩnh An thì khuyến nghị Chính phủ cần tăng cường đầu tư cho đào tạo ICT, đặt tiêu chí, tầm nhìn về việc phát triển thế nào cũng như hoàn thiện văn bản pháp quy trong lĩnh vực này. Ngoài ra, ông An khuyến nghị doanh nghiệp phải phối hợp chặt chẽ với các trường đại học, cao đẳng nghề và hỗ trợ nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình đào tạo, giảng viên hướng dẫn, nghiên cứu, thay đổi chương trình đào tạo phù hợp với thực tế. Trong khi đó, các trường đại học phải thay đổi mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo, phương pháp dạy và học, nâng cao trình độ giảng viên...

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, các trường cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các đơn vị giáo dục nước ngoài có kinh nghiệm để giúp đào tạo ra nguồn nhân lực tốt, đáp ứng nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0...